



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง สป. กลุ่มงานประสานราชการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๖ มท. ๕๐๓๒๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๓/จ.๐๐๖๗

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปลผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองกลาง สป. ขอนำเรียนผลการประชุม ครม. โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมซึ่งมีเรื่องเกี่ยวข้องกับ มท. ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ครม. มีมติอนุมัติตามที่ คค. เสนอการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของ ปค. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่กรมเจ้าท่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

### สาระสำคัญของเรื่อง

คค. รายงานว่า

๑. จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและเป็นคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย จึงได้พัฒนาระบบการอนุญาตคนประจำเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทำการในเรือประมงทะเล ตามมาตรา ๒๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มีจุดประสงค์เพื่อนำการพิจารณาการออกใบอนุญาต การรายงานเรือเข้า - ออกเมืองท่าของเรือประมงไทย โดยเก็บบันทึกข้อมูลภาพใบหน้าคนประจำเรือและแรงงานประมงเพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลโดยการตรวจจับใบหน้าปัจจุบัน (Face Detection) เปรียบเทียบกับรูปโครงหน้าเดิม (Face Recognition) ที่เคยทำการลงทะเบียนหรือรายงานไว้ในการแจ้งเรือเข้า - ออก ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อเป็นการควบคุมคนประจำเรือและแรงงานประมงทะเล

๒. ระบบการอนุญาตคนประจำเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทำการในเรือประมงทะเลฯ เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ในขั้นตอนกระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของ ปค. กรมเจ้าท่าได้รับอนุญาตให้ดูภาพได้เฉพาะแรงงานต่างด้าว ส่วนแรงงานสัญชาติไทยจะไม่ปรากฏภาพใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ กระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของแรงงานสัญชาติไทยจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของ ปค. เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของคนประจำเรือและแรงงานประมง มาเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่จัดเก็บอยู่ในระบบของกรมเจ้าท่า ให้เกิดความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบแรงงานในภาคประมง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ลดการปลอมแปลงเอกสาร การสวมตัวของแรงงานประมงไร้สัญชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการตรวจสอบการทำการประมงของประเทศไทยอย่างเข้มงวด มีความเชื่อมั่นในไทยมากยิ่งขึ้น

๓. ในปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทำงานในเรือประมงแล้วเป็นจำนวนทั้งหมด ๖๗,๒๑๗ ราย เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย จำนวน ๒๔,๔๘๘ ราย และเป็นบุคคลต่างด้าว จำนวน ๔๒,๗๒๙ ราย

๒. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจาก ปค. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
กรม. มีมติอนุมัติตามที่ พณ. เสนอให้ พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้า  
บุคคลจาก ปค. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e - Registration) โดยให้ พณ. รับความเห็นของ สลค. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### สาระสำคัญของเรื่อง

พณ. เสนอ กรม. พิจารณาอนุมัติให้ พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เชื่อมโยงข้อมูลภาพ  
ใบหน้าบุคคลจาก ปค. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Registration) ซึ่งถือเป็นการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับสูง  
ซึ่งต้องใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด โดย พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีความจำเป็นในการ  
เชื่อมโยงข้อมูลรูปภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของ ปค. เพื่อตรวจสอบและยืนยันความมี  
ตัวตนของบุคคล ในการพิจารณาค่าของจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e - Registration) ลดความผิดพลาดของข้อมูลและขั้นตอนการทำงาน และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ รมว มท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เรื่องดังกล่าวแล้ว

#### ๓. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ มท. เสนอการแต่งตั้ง นายชีระ วงศบูรณะ  
เป็นผู้อำนวยการ อจน. และการกำหนดอัตราค่าตอบแทน [ตามมติคณะกรรมการ อจน. ในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑]  
ตามที่ มท. เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่ กรม. มีมติ  
ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม  
ความเห็นของ กค. และให้ นายชีระ วงศบูรณะ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญา  
จ้างด้วย ทั้งนี้ ให้ มท. ดำเนินการแต่งตั้งผู้อำนวยการ อจน. ในครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา  
ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สามารถ download รายละเอียดสรุปผลการประชุม กรม. ไม่เป็นทางการ  
ได้ที่ <http://www.gad.moi.go.th> เลือกเมนูหลัก หัวข้อ วาระการประชุม กรม. /มติ กรม. หรือสแกน  
QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



นางสาวมยุรี เพ็ชรพนมพร  
ผู้อำนวยการกองกลาง สป.

